

# เผยเลื่อนใช้กฎหมายที่ดินฯ รายได้คลังกระทันหัน

อย่างไรก็ตาม การพิจารณากฎหมายขณะนี้ได้มีการเลื่อนการสรุป ออกไปอีก 2 เดือน ไปเป็นเดือนก.ค.นี้ และประเมินว่าหากกฎหมายมี ผลบังคับใช้ไม่ทันในปี 62 จะกระทบต่อเป้าหมายการจัดเก็บรายได้รัฐไม่ ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท ส่วนการจัดทำพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและ บริหารรัฐวิสาหกิจ อาจต้องเลื่อนออกไปเพราะมีความไม่ชัดเจนในตัว กฎหมายหลายประเด็น

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าว ว่าการบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีโอกาสเลื่อนออกไปเป็นปี 63 ว่า เรื่องนี้คณะกรรมการพิจารณาพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง มีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ยังไม่ได้รับทราบเรื่องหรือ เห็นชอบแต่อย่างใด โดยในวันที่ 20 มิ.ย.นี้จะมีการประชุมตาม กำหนดการเดิม โดยเบื้องต้นยอมรับว่ามีกลุ่มนายทุนจำนวนมากได้ พยายามให้มีการเลื่อนการใช้กฎหมายออกไปก่อน

สำหรับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดินเพื่อทำการเกษตร ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ที่ดินเพื่อการ พาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งที่ผ่านมานั้นการพิจารณาของ คณะกรรมการ ได้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปหลายครั้ง และได้ลด

เพดานการเก็บภาษีและอัตราการเก็บภาษีจริงของแต่ละประเทศลดลง เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับผู้เสียภาษีมากเกินไป

นายสุวิชัย โจนวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งจากกรมการคลังว่าจะเลื่อนใช้กฎหมาย ที่ดินออกไปอีก 1 ปี แต่ยอมรับว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีแรงกดดัน เยอะ แต่หน้าที่ของ สศก.จะเร่งผลักดันกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ได้ตาม แผนต่อไปในปี 62 หลังจากพยายามทำหน้าที่มานานแล้วกว่า 30 ปี

“ที่ผ่านมา สศก. ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนบางกลุ่มที่ ต้องการให้การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นแบบอัตราก้าวหน้า ผู้ โฉมที่ที่ดินมากก็ต้องเสียภาษีมาก ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายก็เป็นไป ตามที่ประชาชนต้องการอยู่แล้ว”

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องการบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติ (สนช.) เพราะกฎหมายแต่ละฉบับได้ผ่านจากมือรัฐบาลไปแล้ว ซึ่งเชื่อว่า หากเลื่อนกฎหมายออกไปจริง ทาง สนช.ก็คงดูถึงความ เหมาะสมแล้ว เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับมีความละเอียดอ่อน และ ก็น่าจะมีทางอื่น ๆ เข้ามาดำเนินการแทนต่อไป.